

Số: **27** /TB-HĐND

Nam Giang, ngày **26** tháng 4 năm 2018

### **THÔNG BÁO**

#### **Kết luận của đồng chí Chờ Rum Nhiên, Chủ tịch HĐND huyện Nam Giang tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2018 của Thường trực HĐND huyện**

Ngày 16 tháng 4 năm 2018, tại Phòng họp số 02 - UBND huyện, đồng chí Chờ Rum Nhiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 4/2018 của Thường trực HĐND huyện. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND, đại diện Thường trực UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, đại diện lãnh đạo: Ban Quản lý thực hiện Chương trình 135 huyện, Kho bạc nhà nước huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi Cục Thuế, đại diện lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Sau khi nghe: (i) Đại diện lãnh đạo Kho bạc nhà nước huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi Cục Thuế báo cáo về quy trình, thủ tục hồ sơ, chứng từ kế toán đối với trường hợp các xã, thị trấn mua giống cây trồng, con vật nuôi từ các hộ gia đình không đăng ký kinh doanh; (ii) Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý thực hiện Chương trình 135 huyện báo cáo giải trình các nội dung kiến nghị tại Báo cáo số 19/BC-HĐND ngày 27/11/2017 của HĐND huyện; (iii) Đồng chí Zơ Râm Thị Hai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đánh giá tình hình và kết quả công tác Quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II và tháng 4/2018 của Thường trực HĐND huyện và báo cáo kết quả khảo sát hoạt động của HĐND cấp xã; ý kiến của các đại biểu dự họp; đồng chí Chờ Rum Nhiên, Chủ tịch HĐND huyện, chủ trì phiên họp kết luận:

#### **I. Về quy trình, thủ tục hồ sơ, chứng từ kế toán đối với trường hợp các xã, thị trấn mua giống cây trồng, con vật nuôi từ các hộ gia đình không đăng ký kinh doanh**

1. Thống nhất chủ trương thực hiện việc cung ứng giống cây trồng, con vật nuôi tại chỗ theo tinh thần Kết luận số 05-KL/HU ngày 29/02/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 07/12/2011 của Huyện ủy Nam Giang về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi trên địa bàn huyện và Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND huyện về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.

2. Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Kho bạc nhà nước, Chi Cục Thuế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất về quy trình, thủ tục hồ sơ, chứng từ quyết toán cho

UBND các xã, thị trấn đối với việc mua giống cây trồng, con vật nuôi từ các hộ gia đình không đăng ký kinh doanh đảm bảo theo quy định hiện hành. Đề nghị Thường trực UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện tại phiên họp định kỳ tháng 5 vào ngày 15/5/2018.

## **II. Về báo cáo giải trình các nội dung kiến nghị tại Báo cáo số 19/BC-HĐND ngày 27/11/2017 của HĐND huyện:**

Đề nghị UBND huyện hoàn chỉnh lại báo cáo kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị tại Báo cáo số 19/BC-HĐND ngày 27/11/2017 và Công văn số 68/HĐND-TH ngày 10/4/2018 của Thường trực HĐND huyện để báo cáo giải trình với Thường trực HĐND huyện các nội dung kiến nghị tại phiên họp thường kỳ tháng 5 vào ngày 15/5/2018.

## **III. Về Chương trình công tác trọng tâm quý II và tháng 4/2018 của Thường trực HĐND huyện:**

- Cơ bản thống nhất dự thảo Chương trình, đề nghị Văn phòng HĐND&UBND huyện cùng với các Ban HĐND huyện tiếp thu ý kiến góp ý tại phiên họp bổ sung, hoàn thiện và trình Thường trực HĐND huyện phê duyệt, ban hành.

- Để chuẩn bị đảm bảo nội dung, chương trình họp giao ban và phiên họp thường kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND huyện, đề nghị các Ban HĐND huyện và Văn phòng HĐND&UBND huyện thực hiện nghiêm túc Điều 12 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 27/6/2016 của HĐND huyện về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; cụ thể:

*Trước 05 ngày làm việc của “phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân hằng tháng, các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện là Trưởng các Ban và Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện gửi đề xuất nội dung cần thảo luận, quyết định tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đến Văn phòng HĐND&UBND huyện để tổng hợp nội dung và xây dựng chương trình phiên họp xin ý kiến các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện trước khi trình Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện quyết định”.*

*“Tại cuộc họp định kỳ và đột xuất của Hội đồng nhân dân huyện, các Ban và Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị báo cáo bằng văn bản về kết quả công tác của Thường trực HĐND, các vướng mắc, tồn tại, hạn chế và kiến nghị với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện”.*

## **IV. Về Báo cáo kết quả khảo sát hoạt động của HĐND cấp xã:**

- Cơ bản thống nhất cao tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Thường trực HĐND cấp xã đã có nhiều cố gắng, phát huy được chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử và nâng cao vai trò, vị trí của người đại biểu nhân dân. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện đôn đốc kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND huyện đề ra. Từ đó, vai trò quyết định, lãnh đạo, giám sát của HĐND xã không ngừng được tăng cường, nâng cao chất lượng, góp phần nâng

cao hiệu quả điều hành quản lý của Nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua hoạt động khảo sát của Thường trực HĐND huyện, Đoàn khảo sát nhận định vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở báo cáo kết quả khảo sát của các Tổ, đề nghị Thường trực HĐND các xã, thị trấn tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm và thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Tổ khảo sát để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã đúng Luật định.

- Đề nghị các Tổ Khảo sát của Thường trực HĐND huyện theo Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 08/3/2018 tổng hợp, hoàn thiện, ban hành Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện gửi các xã, thị trấn chậm nhất vào ngày 20/4/2018.

Trên đây là kết luận của đồng chí Chờ Rum Nhiên, Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2018 của Thường trực HĐND huyện; đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Thường trực HĐND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các Ban: KT-XH, Pháp chế, Dân tộc HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị: Ban Quản lý thực hiện Chương trình 135 huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc nhà nước huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi Cục Thuế;
- HĐND các xã, thị trấn;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH.

**TL. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Ngọc Dũng**